

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027” (gọi tắt là đề án 938)

Thực hiện Công văn số 2198/UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của UBND thị xã Hương Thủy về việc chuẩn bị nội dung báo cáo theo Kế hoạch số 118/KH-BTV ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã Dương Hoà báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (gọi tắt là đề án 938) như sau:

I. Công tác lãnh, chỉ đạo triển khai Đề án

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của UBND thị xã Hương Thủy về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027”, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND xã Dương Hòa về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Trên cơ sở nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành liên quan, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành các kế hoạch văn bản của ban ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện. Giao trách nhiệm Hội LHPN xã tham mưu thực hiện kế hoạch.

II. Kết quả đạt được

1. Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; công tác phát hiện, xây dựng điển hình tốt, cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để tuyên truyền, nhân rộng.

Trên cơ sở nội dung Đề án, kế hoạch của UBND xã, Hội cấp trên, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể để hội viên phụ nữ hiểu và thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Các hoạt động đều gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, Chỉ thị 05 - CT/TW về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và hai cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch*”, “*Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang*”.

Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “*Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang*” và Phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*” được quan tâm triển khai đến hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã; Công tác tuyên truyền cũng được Hội chú trọng đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng ngoài tuyên truyền tại các phiên sinh hoạt chi hội, tọa đàm, kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm của Hội. Hội LHPN xã đã tổ chức các cuộc thi thu hút đông đảo, hội viên phụ nữ tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi như: Hội thi “*phụ nữ tài năng, duyên dáng*”, “*Hội thi làm bánh*”, “*Hội thi cắm hoa*”, “*Trình diễn áo dài*”, “*trình diễn dân vũ*”. Tham gia các hội thi ở cấp trên tổ chức “*chi hội trưởng phụ nữ giỏi*”, “*Hội thi cắm hoa*”...

Tích cực phối hợp các ngành chức năng truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về Giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức nuôi dạy con cho bà mẹ mang thai; qua đó đã giúp hội viên, phụ nữ phát huy vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống về nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để triển khai thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, hiểu biết về mọi mặt.

Quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, như: tham gia hiến máu nhân đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, công tác phòng, chống lụt, bão... Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 liên tiếp xảy ra, Hội đã phối hợp với cả hệ thống chính trị tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid-19, huy động hội viên tham gia hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly, tuyên truyền thực hiện 5k, vận động hội viên hỗ trợ vật chất ủng hộ các khu cách ly, hỗ trợ tiêm vacxin cho người dân. Đã góp phần cùng với cả nước đẩy lùi đại dịch covid.

Tích cực triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”, Hội LHPN xã đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền thường xuyên trong cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức. Hằng năm, đăng ký với cấp ủy phân việc của hội phụ nữ như xây dựng công trình vệ sinh phụ nữ, chăm sóc con đường hoa, đoạn đường tự quản,

thực hiện vệ sinh môi trường. Chị em ngày càng có nhiều kiến thức hơn, tự tin hơn trong xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đường làng, ngõ xóm, nhà cửa được giữ gìn sạch đẹp, khang trang... Hằng năm, xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên đạt các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, đến nay đã thành lập 02 "*chi hội 5 không 3 sạch*" (Thôn Khe Sòng, thôn Hộ); Thành lập câu lạc bộ "*5 không 3 sạch*". Tham gia thực hiện phong trào "*Toàn dân, đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*", phối hợp với UBND xã tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, như vận động bà con hiến đất làm đường, làm các tuyến đường bê tông hóa, xây cầu bắc qua Thôn Hạ-Tân Ba, đóng góp tiền xây dựng các tuyến điện đường liên thôn....xây dựng làng xã, cơ quan văn hóa gắn với phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*" góp phần vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với hệ thống chính trị từ xã đến thôn làm tốt công tác tuyển quân và công tác hậu phương quân đội. Đến nay, có hơn 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Qua phong trào thi đua và các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Một số tập thể và cá nhân đã được Hội LHPN tỉnh, Thị xã, UBND xã tặng bằng khen, giấy khen, điển hình là chi hội thôn Hạ, cá nhân chị Hồ Thị Mỹ Ni, chị Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Tầm, Phan Thị Mai, Trần Thị Nhơn...

2. Xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

Xác định công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là đòn bẩy để thúc đẩy các hoạt động hiệu quả, chú trọng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hộ gia đình, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật; triển khai các chương trình, dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để chuyển đổi ngành nghề đem lại lợi nhuận ngày càng cao.

Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tranh thủ các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH Thị xã tín chấp cho 144 chị vay vốn với tổng dư nợ 7,5 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT 1,5 tỷ đồng với 22 chị vay; tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức "*Ngày hội tư vấn việc làm*" cho người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động. Phối hợp tổ chức 01 lớp dạy nghề và 16 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò sinh sản, có hơn 300 lượt hội viên tham gia.

Ngay từ đầu năm, Hội rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân khó khăn trên địa bàn xã để có kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ.

Triển khai, vận động hội viên phụ nữ thực hiện 3 chương trình trọng điểm của xã: Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình kinh tế vùng gò đồi, Chương trình phát triển du lịch-dịch vụ. Vận động hội viên phụ nữ phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Một số mô hình kinh tế có hiệu quả đem lại thu nhập cao; Mô hình nuôi gà thả vườn, gà đẻ trứng dưới tán thanh trà của chị Lê Thị Hoa(thôn Buồng Tầm) thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm; mô hình nuôi bò sinh sản của chị Lê Thị Thắm (Thanh Vân) thu nhập 150 triệu đồng/năm; Mô hình trồng cây ăn quả (thanh trà, bưởi da xanh) củ chị Lê Thị Dành (Buồng Tầm) thu nhập trên 300 triệu đồng/năm...Tuyên truyền, vận động người dân trồng trọt, chăn nuôi theo hướng truyền thống sang chăn nuôi hữu cơ đem lại giá trị kinh tế cao. Vận động Tổ nghề chế tấm hương thôn Hạ tiếp tục duy trì nghề truyền thống của địa phương. Vận động hội viên nhân rộng, phát triển nghề chổi tre tăng thu nhập kinh tế gia đình; Mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống, cà phê, lưu trú homestay và các dịch vụ vui chơi giải trí phù hợp. Hiện nay, có 01 hội viên đầu tư xây dựng homestay (Chị Hồ Thị Mỹ Ni, thôn Buồng Tầm).

Tiếp tục duy trì các mô hình tiết kiệm: tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH, tiết kiệm tự nguyện tại chi hội tạo nguồn vốn xoay vòng tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn phát triển kinh tế.

Hội LHPN xã đã thường xuyên tuyên truyền, vận động và giúp đỡ chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đã làm 01 hồ sơ tham gia “*Phụ nữ kinh doanh tài ba*” do Hội LHPN Tỉnh phát động. Tham gia “*Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp*” do Hội LHPN Tỉnh tổ chức.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan

Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã từng bước đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ chi hội. Nhờ vậy, các phong trào, hoạt động đã có những chuyển biến tích cực.

Công tác kiện toàn, củng cố bộ máy được Hội quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự có sắp xếp, thay đổi, đã kiện toàn phó chủ tịch, chủ tịch Hội. Ban thường vụ, Ban chấp hành duy trì phiên họp hàng tháng triển khai nhiệm vụ và kế hoạch của Hội cấp trên cũng như Nghị quyết Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời để nắm bắt tình hình ở cơ sở, chỉ đạo chi hội sinh hoạt hội viên định kỳ để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội các cấp kịp thời đến với hội viên.

Thành lập Đội phản ứng nhanh tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực của phụ nữ và trẻ em từ xã đến thôn nhằm kịp thời phát hiện, giúp đỡ hội viên.

4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chủ động thực hiện, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; tuyên truyền rộng rãi về giáo dục chuyển đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật về vai trò của phụ nữ trong tham gia giải quyết một số việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Kịp thời phát hiện và lên tiếng bảo vệ trẻ em trong các vụ xâm hại và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chủ động nắm tình hình và dư luận xã hội trên địa bàn xã.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án

Giao trách nhiệm Hội LHPN xã là cơ quan thường trực giám sát việc thực hiện Đề án 938; triển khai thường xuyên nâng cao nhận thức cho hội viên và phụ nữ trên địa bàn xã hiểu về tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Hàng năm, có theo dõi đánh giá sơ kết thực hiện Đề án lồng ghép tổng kết Công tác Hội và phong trào phụ nữ. Có biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực trong thực hiện các nội dung Đề án.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Với sự nỗ lực và chủ động trong việc triển khai thực hiện đề án đã có những kết quả tốt. Đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, qua đó từng bước nâng cao nhận thức và phát huy vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Công tác phối hợp, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện công tác phụ nữ được chú trọng. Công tác tham mưu của Hội LHPN xã có sự chủ động, tạo điều kiện cho việc thực hiện Đề án ngày càng có hiệu quả; vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò phụ nữ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Khuyết điểm, hạn chế

Kinh phí để triển khai thực hiện Đề án còn hạn chế, hàng năm chưa có nguồn kinh phí riêng để phân bổ thực hiện Đề án.

Nội dung, phương thức hoạt động có đổi mới nhưng còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Hình thức tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ chưa phong phú đa dạng. Các mô hình, câu lạc bộ có thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả.

Một số phụ nữ còn tư tưởng tự ti, chưa mạnh dạn tham gia ý kiến tại các cuộc họp.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Công tác tham mưu của Hội LHPN có lúc còn hạn chế; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã mặc dù đã thường xuyên củng cố, kiện toàn nhưng hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, thiếu thường xuyên.

Kinh phí hoạt động của Hội LHPN xã tuy đã có sự quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Đa số hội viên phụ nữ không có việc làm ổn định, chủ yếu làm lâm nông nghiệp nên ít có tham gia hoạt động hội phụ nữ.

IV. Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

1. Tuyên truyền vận động các nguồn lực, phát huy nội lực trong việc triển khai thực hiện đề án. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nâng cao năng lực cán bộ trong thực hiện công tác. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; Quan tâm thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của phụ nữ trong các lĩnh vực như: lao động, việc làm; đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình và bảo vệ bà mẹ, trẻ em...

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã; nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

4. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, trong đào tạo nghề, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động... tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Hội Liên hiệp phụ nữ xã phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên; phát huy vai trò chủ động

tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp về chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Đề án “*Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027*”. Kính báo cáo UBND Thị xã cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND Thị xã;
- Hội LHPN Thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Tấn Phấn